

คำถามที่พบบ่อย (Frequently Asked Questions – FAQs) เกี่ยวกับโครงการความร่วมมือกับธนาคารกรุงเทพในการพัฒนา มจร. สู่การเป็น Digital University

เกี่ยวกับโครงการความร่วมมือ

1. โครงการความร่วมมือกับธนาคารกรุงเทพในการพัฒนา มจร. สู่การเป็น Digital University คืออะไร มีความเป็นมาอย่างไร

ตอบ โครงการความร่วมมือกับธนาคารกรุงเทพในการพัฒนา มจร. สู่การเป็น Digital University เป็นโครงการเพื่อใช้เทคโนโลยีดิจิทัลพัฒนามหาวิทยาลัยในการให้บริการ และการทำงานของมหาวิทยาลัย ซึ่งต้องมีเรื่องการทำธุรกรรมทางการเงินประกอบอยู่ด้วยเพื่อพัฒนาไปสู่สังคมไร้เงินสด (Cashless Society) มจร. ได้มีการเชิญชวนให้ธนาคารต่างๆ ส่งข้อเสนอโครงการสนับสนุนเพื่อเป็นผู้ร่วมพัฒนา โดยมีธนาคารที่ให้ความสนใจส่งข้อเสนอเข้ามาให้พิจารณาดังนี้ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ธนาคารไทยพาณิชย์ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารกรุงเทพ ซึ่งจากการพิจารณาข้อเสนอโครงการ ธนาคารกรุงเทพ เป็นผู้ให้ข้อเสนอการสนับสนุนโครงการที่ให้ผลประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัยดีที่สุด มจร. จึงเลือกธนาคารกรุงเทพ เป็นผู้ร่วมพัฒนาตามโครงการพัฒนา มจร. สู่การเป็น Digital University

2. ทำไมมหาวิทยาลัยถึงต้องร่วมพัฒนากับธนาคาร และทำไมถึงเลือกธนาคารกรุงเทพ

ตอบ การพัฒนา มจร. สู่การเป็น Digital University เพื่อการเป็น Cashless Society จะต้องมีการทำธุรกรรมทางการเงินเข้ามาเกี่ยวข้อง และจะต้องมีการใช้ Smartcard (บัตรเดบิต), Digital ID, QR Code และ Mobile Application เพื่อการให้บริการด้วย Digital Technology ในอนาคต อีกทั้งจะต้องมีการพัฒนาร่วมเพื่อให้สามารถเชื่อมต่อบริการระบบสารสนเทศทางการเงินของธนาคารและระบบงานสารสนเทศที่ให้บริการของ มจร. ได้ เพื่อความสะดวกของผู้รับบริการและผู้ให้บริการตามนโยบาย 3S1M2L (OneStop - Service, self-Service, e-Service, Mobile, Less - paper, biLingual) ซึ่งการที่ธนาคารจะดำเนินการให้ จำเป็นต้องมีเงื่อนไขสัญญาที่ธนาคารเป็นการเฉพาะ และธนาคารต้องพิจารณาความเหมาะสมในการร่วมพัฒนากับมหาวิทยาลัย เช่นเดียวกับหลายมหาวิทยาลัยที่มีการดำเนินการไปก่อนหน้านี้ มจร. แล้ว และด้วยจำนวน Transaction ที่ มจร. มีอยู่ในปัจจุบัน การจะเจรจาเพื่อมีความร่วมมือกับหลายธนาคารจึงเป็นเรื่องที่ทำได้ลำบาก

3. มหาวิทยาลัยจะได้ประโยชน์อะไรจากธนาคารกรุงเทพ

ตอบ ธนาคารกรุงเทพเป็นธนาคารชั้นนำของไทยที่ให้บริการด้านการเงินที่มีคุณภาพ โดยมุ่งตอบสนองความต้องการของลูกค้า มีความพร้อมด้วยบุคลากรที่มีคุณภาพ มีเทคโนโลยีและระบบงานที่ทันสมัย และมีความเป็นสากล ซึ่งความร่วมมือกับธนาคารกรุงเทพในครั้งนี้ จะช่วยให้มหาวิทยาลัยเข้าถึงเทคโนโลยีอันทันสมัยในการพัฒนาไปสู่การเป็น Digital University ในเวลาที่รวดเร็วขึ้น ด้วยงบประมาณที่คุ้มค่าทั้งในด้านการลงทุนระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และทรัพยากรบุคคล โดยธนาคารกรุงเทพถือเป็นพันธมิตรที่จะมีการพัฒนาระบบร่วมกับ มจร. ในระยะยาว

ทั้งนี้ สิ่งที่ธนาคารกรุงเทพส่งมอบผลประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัยที่ดีที่สุด คือ ทรัพยากร ซึ่งรวมถึงข้อเสนอด้านการเงิน การบริการ และระบบ Application เพื่อการนำทรัพยากรทั้งหมดไปใช้พัฒนาระบบให้บริการนักศึกษาและบุคลากร สนับสนุนการเรียน การสอน และการทำงานของมหาวิทยาลัย โดยพัฒนาและปรับปรุง Application ของมหาวิทยาลัย บูรณาการเชื่อมโยงกับ Application ที่ธนาคารเสนอได้เป็นอย่างดีและเหมาะสม

4. สิทธิประโยชน์ที่นักศึกษา และบุคลากร มจร. จะได้รับจากโครงการนี้ คืออะไร

ตอบ นอกเหนือจากบริการต่างๆ ในรูปแบบดิจิทัลตาม Roadmap ของการเป็น Digital University แล้วสิทธิประโยชน์ที่นักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัยจะได้รับในการทำธุรกรรมทางการเงิน สามารถสรุปได้ตามตารางด้านล่างนี้

ตารางเปรียบเทียบอัตราค่าธรรมเนียมสำหรับนักศึกษาตามประเภทบริการ

ประเภทบริการ	อัตราค่าธรรมเนียมตามข้อตกลงกับ ธ.กรุงเทพ	อัตราค่าธรรมเนียมเดิม
1. การชำระค่าเล่าเรียนให้กับมหาวิทยาลัย Bualuang Smart Bill Payment ผ่านช่องทางดังนี้ 1.1 ชำระที่เคาน์เตอร์ธนาคาร 1.2 ชำระผ่าน ATM 1.3 Mobile Banking และ Internet Banking 1.4 บริการตัดบัญชี (Direct Debit) 1.5 บัตรเครดิต	1.1 10 บาทต่อรายการ (เคาน์เตอร์ธนาคารกรุงเทพ) 1.2 0 บาทต่อรายการ (ATM ธนาคารกรุงเทพ) 1.3 0 บาทต่อรายการ (ผ่านระบบของธนาคารกรุงเทพ) 1.4 5 บาทต่อรายการ (ผ่านระบบของธนาคารกรุงเทพ) 1.5 ค่าธรรมเนียมการใช้บัตร 0% (บัตรเครดิตธนาคารกรุงเทพ)	*มหาวิทยาลัยมีช่องทางผ่านธนาคารหลัก 5 ธนาคาร คือ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารกรุงศรี ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ 1.1 10 บาทต่อรายการ (เคาน์เตอร์ 5 ธนาคาร) 1.2 10 บาทต่อรายการ (ATM 5 ธนาคาร) 1.3 10 บาทต่อรายการ (หรือเป็นไปตามประกาศธนาคาร) 1.4 10 บาทต่อรายการ 1.5 ค่าธรรมเนียมการใช้บัตร 1%
2. บริการโอนเงินอื่นๆ เข้าบัญชีให้กับนักศึกษา (ค่าธรรมเนียมในการโอนเงินในเขตและข้ามเขต)	5 บาทต่อรายการ (โอนเข้าธนาคารกรุงเทพ)** 5 บาทต่อรายการ (โอนเข้าธนาคารกรุงเทพ)** 8 บาทต่อรายการ (โอนเข้าธนาคารอื่นๆ)	5 บาทต่อรายการ (โอนเข้าธนาคารกรุงเทพ) 10 บาทต่อรายการ (โอนเข้าธนาคารอื่นๆ)
3. ค่าธรรมเนียมบัตรเดบิตนักศึกษา 5 ปีการศึกษา (ปีการศึกษา 2561 – 2565)	แรกเข้า 0 บาท รายปี 0 บาท	นักศึกษามีค่าทำบัตร 100 บาท (จ่ายให้มหาวิทยาลัย)
4. ค่าบริการ SMS	0 บาท	ตามที่ธนาคารเรียกเก็บ
5. ค่าธรรมเนียมรักษาสัญชี	- ไม่กำหนดวงเงินขั้นต่ำ แต่ต้องมีรายการเคลื่อนไหวอย่างน้อย 1 ครั้ง ภายใน 1 ปี จะได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียม - ธนาคารขยายระยะเวลาในการมารับบัตรมากกว่า 60 วัน (อยู่ระหว่างพิจารณาระยะเวลาโดยมหาวิทยาลัย)	ตามที่ธนาคารเรียกเก็บ - ค่ารักษาสัญชีเงินฝาก 50 บาทต่อเดือน สำหรับบัญชีที่มียอดคงเหลือต่ำกว่า 2,000 บาท และไม่เคลื่อนไหวตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป - บัญชีที่เปิดไว้แล้วไม่มารับภายใน 60 วัน มีค่าใช้จ่ายในการจัดทำบัตรใหม่ 100 บาท

* สัญญาข้อตกลง 5 ปีการศึกษา (2561 – 2565) ทั้งนี้ หากสิ้นสุดสถานภาพนักศึกษาของมหาวิทยาลัย จะไม่ได้รับสิทธิประโยชน์ดังกล่าว

** อัตรา 10 บาทต่อรายการ ณ ปัจจุบัน อัตราใหม่มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2562 เป็นต้นไป

ตารางเปรียบเทียบอัตราค่าธรรมเนียมสำหรับบุคลากรตามประเภทบริการ

ประเภทบริการ	อัตราค่าธรรมเนียมตามข้อตกลงกับ ธ.กรุงเทพ	อัตราค่าธรรมเนียมเดิม
6. บัญชีเงินเดือน Payroll (ค่าธรรมเนียมในการโอนเงินในเขตและข้ามเขต)	0 บาทต่อรายการ (ผ่านระบบของธนาคารกรุงเทพ) 8 บาทต่อรายการ (ผ่านระบบของธนาคารกสิกรไทย)	5 บาทต่อรายการ (ธนาคารกรุงเทพ และธนาคารกสิกรไทย)
7. บริการโอนเงินอื่นๆ เข้าบัญชีให้กับบุคลากร (ค่าธรรมเนียมในการโอนเงินในเขตและข้ามเขต)	0 บาทต่อรายการ (โอนเข้า ธนาคารกรุงเทพ)* 8 บาทต่อรายการ (โอนเข้าธนาคารอื่นๆ)*	5 บาทต่อรายการ (โอนเข้า ธนาคารกรุงศรี) 10 บาทต่อรายการ (โอนเข้า ธนาคารอื่นๆ)
8. ค่าธรรมเนียมบัตรเดบิตบุคลากร 5 ปีการศึกษา (ปีการศึกษา 2561 – 2565)	แรกเข้า 0 บาท รายปี 0 บาท	ตามที่ธนาคารเรียกเก็บ
9. ค่าบริการ SMS	0 บาท	ตามที่ธนาคารเรียกเก็บ
10. ค่าธรรมเนียมรักษาบัญชี	- ไม่กำหนดวงเงินขั้นต่ำ แต่ต้องมีรายการเคลื่อนไหวอย่างน้อย 1 ครั้ง ภายใน 1 ปี จะได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียม - ธนาคารขยายระยะเวลาในการมารับบัตรมากกว่า 60 วัน (อยู่ระหว่างพิจารณาระยะเวลาโดยมหาวิทยาลัย)	ตามที่ธนาคารเรียกเก็บ - ค่ารักษาบัญชีเงินฝาก 50 บาทต่อเดือน สำหรับบัญชีที่มียอดคงเหลือต่ำกว่า 2,000 บาท และไม่เคลื่อนไหวตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป - บัญชีที่เปิดไว้แล้วไม่มารับภายใน 60 วัน มีค่าใช้จ่ายในการจัดทำบัตรใหม่ 100 บาท

* อัตรา 10 บาทต่อรายการ ณ ปัจจุบัน อัตราใหม่มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2562 เป็นต้นไป

เกี่ยวกับบัตรเดบิตและการเปิดบัญชีธนาคารกรุงเทพ

5. ชื่อเรียกอย่างเป็นทางการของบัตรใบนี้คืออะไร

ตอบ KMUTT Mod D Card คือชื่อเรียกบัตรเดบิตร่วมธนาคารกรุงเทพ สำหรับนักศึกษาและบุคลากร มจร.

6. ทำไมโลโก้บนบัตรเดบิตที่ มจร. ทำร่วมกับธนาคารกรุงเทพ จึงมีขนาดใหญ่และมีจำนวนมากเกินไป เมื่อเทียบกับบัตรของมหาวิทยาลัยอื่น

ตอบ ตามระเบียบของธนาคารแห่งประเทศไทย บัตรเดบิตทุกธนาคารจะต้องมีเครือข่ายการเคลียร์เงินในประเทศ สำหรับเครือข่ายการเคลียร์เงินระหว่างประเทศเป็นทางเลือกของธนาคาร และเมื่อธนาคารเข้าร่วมเครือข่ายใด ก็ต้องมี Logo ของเครือข่ายนั้นตามสัญลักษณ์ ตำแหน่ง และขนาดที่เครือข่ายนั้นเป็นผู้กำหนด ซึ่งเป็นแนวปฏิบัติของอุตสาหกรรมการเงินเพื่อป้องกันการปลอมแปลงบัตรเบื้องต้น กรณีของธนาคารกรุงเทพ ซึ่งเลือกใช้เครือข่ายการเคลียร์เงินในประเทศเป็น Thai Payment Network และ เครือข่ายการเคลียร์เงินระหว่างประเทศเป็น UnionPay จึงต้องมีสัญลักษณ์ทั้งสองปรากฏในตำแหน่งตามที่เครือข่ายกำหนด สำหรับกรณีธนาคารที่เลือกใช้ VISA ซึ่งปัจจุบันลงทะเบียนเป็นทั้งเครือข่ายการเคลียร์เงินในประเทศ และต่างประเทศ จึงปรากฏสัญลักษณ์ VISA เพียงสัญลักษณ์เดียวได้

7. ทำไมอัตลักษณ์ของ มจร. ที่ออกแบบและปรากฏอยู่บนบัตรจึงไม่โดดเด่น สวยงาม เปรียบเทียบกับรูปแบบบัตรเดิม

ตอบ มหาวิทยาลัยได้ทำการเจรจากับธนาคารเรื่องอัตลักษณ์ของ มจร. ซึ่งธนาคารยอมให้วางไว้ตรงมุมบนด้านซ้ายของบัตร ซึ่งโดยหลักของการวางสัญลักษณ์ถือเป็นตำแหน่งที่สำคัญที่สุดบนเอกสารตามหลักวิชาการของการออกแบบ สำหรับสัญลักษณ์อื่น ที่ต้องปรากฏบนบัตรเป็นเงื่อนไขของธนาคารที่ต้องปฏิบัติตามพันธกรณีที่มีต่อเครือข่ายเคลียร์ริงของธนาคาร ดังที่ได้อธิบายแล้วตามข้อ 4 และ มจร. จำเป็นต้องมีธนาคารเป็นผู้ร่วมดำเนินการโครงการดังที่อธิบายแล้วในข้อ 2 ดังนั้น มจร. ก็ต้องเคารพพันธกรณีของธนาคารที่เป็นคู่สัญญาด้วย โดยมหาวิทยาลัยได้ทำการเจรจาและดำเนินการปรับในทุกเรื่องที่สามารถดำเนินการได้แล้ว

นอกจากนี้ บัตรที่ได้รับการออกแบบใหม่นี้ยังเป็นการนำระบบอัตลักษณ์ในการใช้ตราสัญลักษณ์ที่ถูกต้องตามวาระในการใช้งานของมหาวิทยาลัยมาใช้อีกด้วย ทำให้มีความโดดเด่น และสร้างความแตกต่างให้กับมหาวิทยาลัยในภาพรวม

8. รูปแบบของบัตร KMUTT Mod D Card ของนักศึกษา และบุคลากรมหาวิทยาลัยเหมือนกันหรือไม่ อย่างไร

ตอบ แตกต่างกันเฉพาะรูปแบบในการออกแบบ และรายละเอียดบนบัตรที่มีการระบุประเภทของผู้ถือครองบัตรที่แตกต่างกัน ในด้านการใช้งานนั้นสามารถใช้งานบัตรและรับสิทธิประโยชน์ และรับบริการในรูปแบบดิจิทัลต่างๆ ของมหาวิทยาลัยในอนาคตได้เช่นเดียวกันทั้งนักศึกษาและบุคลากรมหาวิทยาลัย

9. ในกรณีที่มีบัญชีธนาคารกรุงเทพอยู่แล้ว สามารถใช้บัญชีเดิมเพื่อเปิดบริการ Bualuang M Banking และทำธุรกรรมต่างๆ ได้ หรือไม่

ตอบ สามารถใช้บัญชีเดิมผูกกับบัตร KMUTT Mod D Card ที่ได้สมัครใหม่ได้ และสามารถเปิดใช้ บริการ Bualuang M Banking และทำธุรกรรมต่างๆ ผ่านบัญชีได้ตามปกติ โดยหากเป็นผู้ใช้งานใหม่จะได้รับสิทธิประโยชน์ต่างๆ ตามที่ธนาคารเสนอ ทั้งนี้ บัตร KMUTT Mod D Card ที่เปิดใหม่ จะไม่เสียค่าธรรมเนียมตลอดระยะเวลาสัญญาที่ มจร. มีกับธนาคาร

10. นักศึกษาและบุคลากรมหาวิทยาลัยทุกคน จำเป็นต้องมีบัตร KMUTT Mod D Card ธนาคารกรุงเทพ หรือไม่

ตอบ มจร. ได้ตกลงเลือกธนาคารกรุงเทพ ให้เป็นผู้ดำเนินการทำบัตรนักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัยโดยใช้บัตร เดบิตของธนาคาร ซึ่งจะมาพร้อมกับ Digital ID ทั้งนี้เพื่อการยืนยันตัวตนในระบบ Digital ในการรับบริการต่างๆ รวมทั้งบริการ Online ตามนโยบาย 3S1M2L จากมหาวิทยาลัย รวมทั้งสิทธิประโยชน์ต่างๆ ที่จะมีเพิ่มเติมจากการพัฒนา Digital University ของ มจร. ดังนั้นนักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัยทุกคนจึงต้องมีบัตร KMUTT Mod D Card นี้

11. นักศึกษา และบุคลากรของมหาวิทยาลัยจำเป็นต้องเปิดบัญชีกับธนาคารกรุงเทพหรือไม่

ตอบ เพื่อการได้รับสิทธิประโยชน์ทางการเงินในรูปแบบดิจิทัลอย่างเต็มรูปแบบ นักศึกษาและบุคลากรจำเป็นต้องเปิดบัญชีกับธนาคาร ในกรณีที่ไม่มีบัญชีของธนาคารกรุงเทพ สำหรับผู้ที่มีบัญชีธนาคารกรุงเทพเดิม สามารถใช้บัญชีเดิมผูกกับบัตร KMUTT Mod D Card ได้ โดยบัตรนี้จะยกเว้นค่าธรรมเนียมรายปีให้แก่นักศึกษาและบุคลากรมหาวิทยาลัยตลอดสัญญาที่ มจร. มีกับธนาคาร

12. หากบุคลากรมหาวิทยาลัยที่ยังไม่ตอบรับการสำรวจข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อเปิดบัญชีและจัดทำบัตรเดบิตของธนาคารกรุงเทพ ในโครงการสังคมไร้เงินสดของมหาวิทยาลัย ยังคงสามารถสมัครและรับบัตรได้หรือไม่

ตอบ ยังสามารถดำเนินการได้โดยใช้แบบฟอร์มเดิมที่ทางสำนักงานบริหารทรัพยากรบุคคลส่งให้ หรือขอรับแบบฟอร์มใหม่เพื่อสมัครบัตรได้ที่ สำนักงานบริหารทรัพยากรบุคคล ชั้น 4 อาคารอเนกประสงค์ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 0-2470-8084

13. บุคลากรยังสามารถใช้บัญชีธนาคารอื่นที่ไม่ใช่ธนาคารกรุงเทพ เป็นบัญชีเงินเดือนได้หรือไม่

ตอบ บุคลากร มจร. ยังสามารถเลือกบัญชีสำหรับการรับเงินเดือนตามที่มหาวิทยาลัยอนุญาต หากตัดสินใจรับเงินเดือนผ่านธนาคารกรุงเทพ จะไม่มีการเก็บค่าธรรมเนียมการรับเงินเหล่านั้นตลอดสัญญาที่ธนาคารมีกับ มจร.

14. KMUTT Mod D Pass คืออะไร และมีประโยชน์อย่างไร

ตอบ KMUTT Mod D Pass คือโมบายแอปพลิเคชัน ที่มหาวิทยาลัยจะใช้เป็นช่องทางการรับบริการในรูปแบบดิจิทัลด้านต่างๆ จากมหาวิทยาลัย รวมทั้งการรับข่าวสารการรับเงิน สิทธิประโยชน์ ข่าวสารการแจ้งเตือนต่างๆ และบริการอื่นๆ อีกมากมายที่จะมีในอนาคต บุคลากรและนักศึกษา มจร. จำเป็นต้องมีทั้งบัตร KMUTT Mod D Card และ KMUTT Mod D Pass เพื่อการเข้าถึง และรับบริการในรูปแบบดิจิทัลต่างๆ

15. มหาวิทยาลัยมีแผนที่จะใช้บัตร KMUTT Mod D Card ดังกล่าว เพื่อเป็นบัตรบันทึกการเข้า - ออกปฏิบัติงาน การเข้าใช้บริการหอสมุด การเข้าใช้บริการที่จอดรถยนต์ และบริการอื่นๆ หรือไม่

ตอบ นอกเหนือจากบริการดังกล่าวแล้ว มหาวิทยาลัยยังมีแผนที่จะใช้ KMUTT Mod D Card และ KMUTT Mod D Pass เป็นช่องทางการรับบริการในรูปแบบดิจิทัลด้านต่างๆ จากมหาวิทยาลัย รวมทั้งการรับข่าวสาร การรับเงิน สิทธิประโยชน์ ข่าวสารการแจ้งเตือนต่างๆ และบริการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการทำงาน และการเรียนการสอนอีกมากมายที่จะมีในอนาคต

16. บัตร KMUTT Mod D Card สามารถนำไปใช้แสดงตัวตนภายนอกได้หรือไม่

ตอบ บัตร KMUTT Mod D Card มีเพื่อการรับบริการและสิทธิประโยชน์ที่เกิดจากการดำเนินการโครงการ Digital University ของ มจร. เท่านั้น ไม่ควรใช้สำหรับการแสดงตัวตน และการแลกบัตรในทุกกรณี เนื่องจากบัตรดังกล่าวเป็น เป็นบัตรเดบิตที่สามารถใช้ชำระสินค้าและบริการได้ จึงควรเก็บรักษาไว้กับตัวเพื่อความปลอดภัย เช่นเดียวกับบัตรที่ออกโดยธนาคารทั่วไป

17. การเปิดบัญชี และเปิดบริการ Bualuang M Banking และ M Wallet ของบุคลากรมหาวิทยาลัย มีค่าธรรมเนียมหรือไม่

ตอบ การเปิดบัญชีกับธนาคารกรุงเทพ และเปิดใช้บัตร KMUTT Mod D Card ไม่มีค่าธรรมเนียมตลอดสัญญาที่ธนาคารมีกับ มจร. และบริการ Bualuang M Banking และ M Wallet นั้น เป็นบริการของธนาคารกรุงเทพ ที่มอบความสะดวกสบายในการชำระสินค้าและบริการให้กับลูกค้าในยุคดิจิทัล

18. นักศึกษามีค่าธรรมเนียมในการทำบัตรหรือไม่

ตอบ ไม่มีตลอดสัญญาที่ธนาคารมีกับ มจร. และยังได้รับการยกเว้นค่าทำบัตรนักศึกษาจำนวน 100 บาท สำหรับนักศึกษาใหม่ที่ปกติเคยต้องเสียค่าธรรมเนียมดังกล่าวเมื่อแรกเข้ามาเป็นนักศึกษาอีกด้วย

19. การนำบัตรของธนาคารมาเป็นบัตรนักศึกษาของ มจร. ครั้งนี้ ถือเป็นครั้งแรกใช่หรือไม่

ตอบ ไม่ใช่ มจร. เคยใช้บัตร ATM ธนาคารกรุงไทย เป็นบัตรนักศึกษามาแล้ว จึงทำให้มีประสบการณ์ในการบริหารจัดการบัตรนักศึกษาที่เป็นบัตรร่วมระหว่างมหาวิทยาลัยกับธนาคาร

20. การมีบัตร KMUTT Mod D Card ธนาคารกรุงเทพเป็นบัตรบุคลากร มีความแตกต่างอย่างไรกับบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐของบุคลากร มจร. และใช้แทนกันได้หรือไม่

ตอบ บัตร KMUTT Mod D Card ธนาคารกรุงเทพ มีเพื่อการรับบริการและรับสิทธิประโยชน์จากการดำเนินการโครงการ Digital University ของ มจร. เท่านั้น สำหรับบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐของบุคลากร มจร. ยังคงเป็นบัตรประจำตัวที่เป็นทางการเมื่อใช้กับการยืนยันตัวตนบุคคลทางกายภาพในทุกกรณี

21. บุคลากรสามารถเปิดบัญชี และเปิดใช้บริการบัตรดังกล่าวได้ถึงเมื่อไหร่

ตอบ สามารถทำได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ไม่มีกำหนดปิดรับสมัคร

22. ถ้าไม่อยากจะเปิดบัญชีจะเป็นอะไรหรือไม่ เพราะยังอยากใช้บัญชีธนาคารเดิม

ตอบ บุคลากร มจร. ยังสามารถใช้บัญชีธนาคารเดิมในการรับเงินเดือนตามรายชื่อธนาคารที่มหาวิทยาลัยเคยอนุญาต หากตัดสินใจรับเงินเดือนผ่านธนาคารกรุงเทพ จะไม่มีการเก็บค่าธรรมเนียมการรับเงินเหล่านั้นตลอดสัญญาที่มีกับ มจร. ทั้งนี้ การเปิดบัญชีธนาคารกรุงเทพและผูกกับบัตรเดบิตร่วมธนาคาร (KMUTT Mod D Card) จะทำให้บุคลากรได้รับความสะดวกในการรับข้อมูลข่าวสารและเข้าใช้บริการต่างๆ ที่มหาวิทยาลัยจะนำเสนอในอนาคต

23. การทำบัตร KMUTT Mod D Card มีค่าธรรมเนียมในการทำบัตรและค่าธรรมเนียมรายปีเหมือนบัตรเดบิตทั่วไปหรือไม่

ตอบ ไม่มีค่าธรรมเนียมตลอดสัญญาที่ธนาคารมีกับ มจร.

24. หากบัญชีไม่มีการเคลื่อนไหว หรือมีจำนวนเงินในบัญชีไม่ถึงเกณฑ์ที่ธนาคารกำหนด จะมีค่าใช้จ่ายหรือไม่

ตอบ ข้อกำหนดดังกล่าวเป็นไปตามเงื่อนไขของธนาคารกรุงเทพ และธนาคารแห่งประเทศไทย ซึ่งธนาคารได้ยกเว้นค่าธรรมเนียมบัญชี โดยไม่จำกัดวงเงินขั้นต่ำ หากมีการเคลื่อนไหวบัญชี เพียง 1 ครั้งต่อปี

25. หากเปิดบัญชี และเปิดใช้บัตรไปแล้วสามารถยกเลิกได้ในภายหลังหรือไม่

ตอบ สามารถทำได้ แต่การยกเลิกบัตร KMUTT Mod D Card จะทำให้ไม่สามารถเข้าถึงบริการต่างๆ ที่จะมีในอนาคตของมหาวิทยาลัย รวมถึงสิทธิประโยชน์เฉพาะต่างๆ จากธนาคารที่มอบให้กับนักศึกษาหรือบุคลากรของมหาวิทยาลัย

26. การมีบัตร KMUTT Mod D Card ธนาคารกรุงเทพ ทำให้ต้องเปิดบัญชีกับธนาคารกรุงเทพ บุคลากรต้องเปิดบัญชีนี้เป็นบัญชีรับเงินเดือนหรือเงินอื่นๆ จาก มจร. หรือไม่

ตอบ ไม่จำเป็น บุคลากร มจร. ยังคงมีสิทธิในการเลือกบัญชีสำหรับการรับเงินเดือนตามรายชื่อธนาคารที่มหาวิทยาลัยเคยอนุญาต ซึ่งปัจจุบันได้แก่ ธนาคารกสิกรไทย สหกรณ์ออมทรัพย์ มจร. และธนาคารกรุงเทพ หากแต่ถ้าตัดสินใจรับเงินเดือนผ่านธนาคารกรุงเทพ จะไม่มีการเก็บค่าธรรมเนียมการรับเงินเหล่านั้นตลอดสัญญาที่มีกับ มจร.

27. การเปิดบัญชีและใช้บัตรเดบิตธนาคารกรุงเทพของบุคลากร จะทำให้ธนาคารได้ข้อมูลส่วนบุคคลของบุคลากรไปขายผลิตภัณฑ์อื่นๆ ของธนาคารหรือไม่

ตอบ ข้อมูลที่ต้องส่งให้ธนาคารเป็นข้อมูลที่จำเป็นต้องใช้เพื่อการเปิดบัญชีธนาคารตามปกติ โดยทั่วไปและข้อมูลที่ปรากฏหน้าบัตรเท่านั้น มจร. มิได้ส่งข้อมูลการทำงานภายในใดๆ ที่นอกเหนือจากข้อมูลเพื่อการเปิดบัญชีตามระเบียบของธนาคารและข้อมูลที่ปรากฏหน้าบัตรให้ธนาคาร ดังนั้น ข้อมูลอื่นๆ เช่นข้อมูลเพื่อการเข้าออกประตูจึงไม่มีการส่งให้ธนาคาร อีกทั้งเรามีข้อสัญญาที่ธนาคารกรุงเทพต้องไม่นำข้อมูลจาก มจร. ไปเปิดเผยสาธารณะในข้อตกลงด้วย

28. มหาวิทยาลัยนำส่งข้อมูลอะไรของนักศึกษาให้กับธนาคารบ้าง

ตอบ ข้อมูลที่ส่งให้ธนาคารเพื่ออำนวยความสะดวกในการจัดทำบัตรประจำตัวนักศึกษาใหม่ เป็นข้อมูลที่จำเป็นในการเปิดบัญชีธนาคารปกติ และข้อมูลที่จำเป็นเพื่อใช้ทำบัตร เช่น ชื่อ นามสกุล เบอร์โทร อีเมล วันเดือนปีเกิด เลขประจำตัวประชาชน เลขประจำตัวนักศึกษา ที่อยู่ คณะ ภาควิชา สาขา ของนักศึกษา ตามที่ปรากฏอยู่บนหน้าบัตร KMUTT Mod D Card

ข้อมูลเหล่านี้ธนาคารจะต้องปฏิบัติตามข้อตกลงของ มจร. และธนาคารต้องปฏิบัติตาม พรบ. ธุรกิจสถาบันการเงิน และกฎเกณฑ์ของธนาคารแห่งประเทศไทย ที่ห้ามเปิดเผยข้อมูลของลูกค้า ซึ่งสามารถอ่านนโยบายรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของธนาคารเพิ่มเติมได้ที่ <https://www.bangkokbank.com/th-th/personal/Privacy-Statement>

29. มหาวิทยาลัยปฏิบัติต่อข้อมูลส่วนบุคคลของนักศึกษาอย่างไร

ตอบ มหาวิทยาลัยปฏิบัติต่อข้อมูลส่วนบุคคลด้วยความระมัดระวังและให้ความสำคัญอย่างยิ่ง โดยขอรับรองว่าจะใช้ข้อมูลเหล่านั้น หรือจะเปิดเผยข้อมูลเฉพาะเพื่อประโยชน์ในการให้บริการที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา และที่เป็นประโยชน์ต่อนักศึกษาเท่านั้น จึงไม่เป็นการปฏิบัติขัดต่อหลักการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 โดยมหาวิทยาลัยได้แจ้งวัตถุประสงค์การจัดการข้อมูลส่วนบุคคลนี้ไว้ในตอนที่นักศึกษาลงทะเบียนดังรูป

คำแนะนำ

ประชาสัมพันธ์
นักศึกษาที่ประสงค์นำรถยนต์เข้ามาจอดใน มจร.
สามารถจอดที่อาคารจอดรถเท่านั้น โดยต้องเสียค่าใช้จ่ายตามที่ มจร. กำหนด

ระเบียบประวัตินักศึกษา
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

คำแนะนำ
 การบันทึกประวัตินักศึกษา มีขั้นตอนดังนี้

ขั้นตอนที่ 1 ตรวจสอบความถูกต้องของรหัสประจำตัวนักศึกษา, ชื่อ-นามสกุล และหลักสูตรการศึกษา

ขั้นตอนที่ 2 กรอกข้อมูลตั้งแต่หมวดที่ 1-12 อย่างถูกต้องและครบถ้วน (* จำเป็นต้องกรอกข้อมูล)

ขั้นตอนที่ 3 กดปุ่ม "บันทึกข้อมูล" เพื่อทำการบันทึกข้อมูล

ขั้นตอนที่ 4 ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล กรณีต้องการพิมพ์ข้อมูลประวัติมาตรวจสอบ สามารถทำได้โดยกดปุ่ม "พิมพ์ข้อมูลประวัติ"

ขั้นตอนที่ 5 พิมพ์ใบรายงานการลงทะเบียนวิชาเรียน เพื่อนำมาลงทะเบียนในวันมอบตัว

นักศึกษาจะต้องดำเนินการบันทึกข้อมูล และพิมพ์เอกสารออกมา ก่อนที่จะถึงวันขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ หรือภายในกำหนดที่ระบุไว้ หากมีข้อสงสัย หรือมีข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง โปรดแจ้งที่ศูนย์บริการนักศึกษาใหม่ ที่เบอร์โทร 0-2470-8154

สำคัญ

(1) หากป้อนข้อมูลที่มีเครื่องหมาย * กำกับด้านหลัง ไม่ครบถ้วนในแต่ละหน้าจะไม่สามารถกดปุ่ม "ต่อไป" ได้ ดังนั้นนักศึกษาจึงควรเตรียมข้อมูลให้พร้อมก่อนเข้าระบบ

(2) ควรตรวจสอบรายชื่อของนักศึกษาที่ปรากฏในระเบียบประวัติให้ถูกต้อง เนื่องจากชื่อดังกล่าวจะปรากฏในบัตรนักศึกษาด้วย

(3) กรณีที่นักศึกษาได้ทำการเปลี่ยนชื่อหรือนามสกุล ก่อนการขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ ให้นักศึกษาแจ้งเจ้าหน้าที่ก่อนวันขึ้นทะเบียนนักศึกษา และนักศึกษาจะต้องนำใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุลมาติดต่อเจ้าหน้าที่ในวันขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ด้วย

ข้อมูลเหล่านี้ถือเป็นข้อมูลส่วนตัวและมีความสำคัญ
 มหาวิทยาลัยจะเปิดเผยข้อมูลเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาและเป็นประโยชน์ต่อนักศึกษาเท่านั้น
 กรณีที่นักศึกษาให้ข้อมูลไม่ถูกต้องจะถือว่ามีความผิดวินัยนักศึกษา
 ซึ่งอาจถูกดำเนินการตามระเบียบข้อบังคับของมหาวิทยาลัยฯ

ยอมรับ

โดยธนาคารที่เข้ามาเป็นผู้ร่วมและให้การสนับสนุนการพัฒนาบริการเหล่านี้ ก็ต้องปฏิบัติตามข้อตกลงการรักษาข้อมูลส่วนบุคคลอย่างเคร่งครัด รวมทั้งข้อมูลที่เกิดขึ้นในโครงการนี้จะแยกเป็น 2 ส่วน ส่วนที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมทางการเงิน และข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับบริการที่ มจร. เป็นผู้พัฒนา ข้อมูลที่ธนาคารจะมีจะเป็นเพียงข้อมูลธุรกรรมทางการเงินเท่านั้น ซึ่งก็เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นเป็นปกติจากวิถีชีวิตของคนในปัจจุบันที่ใช้บริการธนาคารหรือบริการ Online อื่นๆ แต่สำหรับข้อมูลที่เกิดจากบริการอื่นๆ เป็นข้อมูลที่อยู่กับมหาวิทยาลัยเท่านั้น ซึ่งมหาวิทยาลัยจะใช้ข้อมูลเหล่านี้เพื่อพัฒนาการบริการที่ดีขึ้นและเพื่อการวางนโยบายในการทำงานพัฒนามหาวิทยาลัย ตามหลักการบริหารข้อมูลเพื่อประโยชน์ในการทำงานให้บริการและบริหารงานมหาวิทยาลัย ซึ่ง มจร. มีข้อสัญญาที่ระบุให้ธนาคารกรุงเทพต้องปฏิบัติตามนโยบายการรักษาข้อมูลส่วนบุคคลที่ถูกกำกับโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น ธนาคารแห่งประเทศไทย ที่ห้ามนำข้อมูลส่วนบุคคลไปเปิดเผยสาธารณะในข้อตกลงด้วยการที่มหาวิทยาลัยมีความร่วมมือกับธนาคารกรุงเทพ ก็เพื่อวัตถุประสงค์ที่จะทำให้การทำงานให้บริการของมหาวิทยาลัยต่อนักศึกษาเพื่อสนับสนุนการใช้ชีวิต การศึกษาเรียนรู้ ดีขึ้นและสะดวกยิ่งขึ้น ซึ่งในการดำเนินงานเพื่อพัฒนาการให้บริการที่กล่าวนี้ได้มีการวางแนวทางไว้แล้วส่วนหนึ่ง และมหาวิทยาลัยต้องการให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการให้ความคิดเห็นต่อบริการที่อยากเห็น ซึ่งมหาวิทยาลัยจะดำเนินการจัดให้มี Workshop กับนักศึกษาในเร็วๆ นี้

30. ความปลอดภัยของบัตร KMUTT Mod D Card มีมากน้อยเพียงใด

ตอบ บัตร KMUTT Mod D Card ที่ออกให้ใหม่ เป็น Chip Card ที่ต้องใช้รหัสเอทีเอ็ม 6 หลัก ซึ่งเป็นบัตรที่มีความปลอดภัยสูงสุดในปัจจุบันสำหรับงานในลักษณะเดียวกัน จริงอยู่ว่าบัตรที่ได้เป็นบัตร Debit ด้วยเพื่อการใช้ประโยชน์ในการใช้จ่ายในสังคมไร้เงินสด (Cashless Society) แต่นักศึกษาและบุคลากรสามารถกำหนดวงเงินการใช้จ่ายในแต่ละวันได้ แต่ต้องอยู่ภายในวงเงินที่ธนาคารกำหนดไว้ หากต้องการเพิ่มหรือลดจำนวนเงินที่สามารถเปลี่ยนแปลงวงเงินได้ตลอดเวลา หรือขอระงับวงเงินชำระค่าสินค้าและบริการได้ด้วยตนเอง ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ <https://www.bangkokbank.com/th-TH/Personal/Tips-and-Insights/Cards/Instruction-for-Purchasing-Limit-on-Best-Debit-Card>

นอกจากนี้ในการใช้จ่ายกับ Website ที่เป็นไปตามมาตรฐานของอุตสาหกรรมนี้ จะต้องมี OTP เป็น SMS เพื่อทำการยืนยันรายการเสมอ และหากมีการใช้จ่าย Online ตั้งแต่ 300 บาทขึ้นไป จะมี SMS เตือนไปที่มือถือที่ลงทะเบียนไว้ทุกครั้ง โดยค่าบริการ SMS ได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมตลอดสัญญา 5 ปี

31. หากบุคลากรทำบัตร KMUTT Mod D Card หาย/ขำрут/เปลี่ยนแปลงข้อมูล จะต้องติดต่อที่ไหน มีค่าใช้จ่ายหรือไม่ แตกต่างจากบัตรประจำตัวพนักงานของรัฐของ มจร. อย่างไร และใช้เวลานานเท่าไร

ตอบ หากบุคลากรทำบัตร KMUTT Mod D Card หาย/ขำрут/เปลี่ยนแปลงข้อมูล สามารถแจ้งและตรวจสอบรายละเอียดได้ ดังนี้

รายละเอียด	บัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ	บัตร KMUTT Mod D Card
การแจ้งหาย	สถานีตำรวจ	ธนาคารกรุงเทพสาขา มจร. หรือ Call Center ของธนาคารกรุงเทพ (0-2645-5555 หรือ 1333)
สถานที่ติดต่อเพื่อทำบัตรใหม่ กรณีหาย/ขำрут/เปลี่ยนแปลงข้อมูล	สำนักงานบริหารทรัพยากรบุคคล	ติดต่อสำนักงานบริหารทรัพยากรบุคคลเพื่อกรอกแบบฟอร์มคำร้องขอมีบัตรธนาคารกรุงเทพแล้วนำไปติดต่อธนาคารกรุงเทพสาขา มจร.
ระยะเวลาการได้รับบัตร	รับได้ในวันจันทร์ หรือวันพฤหัสบดี	รับได้ทันทีที่ติดต่อธนาคารกรุงเทพสาขา มจร.*
ค่าใช้จ่ายในการทำบัตรใหม่	200 บาท	100 บาท

* ยกเว้น มจร. ราชบุรี ใช้เวลา 7 - 14 วันทำการ

32. หากนักศึกษาทำบัตร KMUTT Mod D Card หาย/ชำรุด/เปลี่ยนแปลงข้อมูล จะต้องติดต่อที่ไหน และใช้เวลานานเท่าไร แตกต่างจากบัตรประจำตัวนักศึกษาของ มจร. อย่างไร และมีค่าใช้จ่ายหรือไม่

ตอบ หากนักศึกษาทำบัตร KMUTT Mod D Card หาย/ชำรุด/เปลี่ยนแปลงข้อมูล สามารถแจ้งและตรวจสอบรายละเอียดได้ ดังนี้

รายละเอียด	บัตรประจำตัวนักศึกษาของ มจร.	บัตร KMUTT Mod D Card
การแจ้งหาย	สำนักงานทะเบียน	ธนาคารกรุงเทพ สาขา มจร. หรือ Call Center ของธนาคารกรุงเทพ (0-2645-5555 หรือ 1333)
สถานที่ติดต่อเพื่อทำบัตรใหม่ กรณีหาย/ชำรุด/เปลี่ยนแปลงข้อมูล	สำนักงานทะเบียน กรอกแบบฟอร์มและชำระเงิน	ติดต่อสำนักงานทะเบียนเพื่อออกหนังสือรับรองการเป็นนักศึกษาแล้วนำไปติดต่อธนาคารกรุงเทพสาขา มจร.
ระยะเวลาการได้รับบัตร	ติดต่อทำบัตรวันจันทร์หรือวันพฤหัสบดี	รับได้ทันทีที่ติดต่อธนาคารกรุงเทพสาขา มจร.*
ค่าใช้จ่ายในการทำบัตรใหม่	100 บาท	100 บาท

* ยกเว้น มจร. ราชบุรี ใช้เวลา 7 - 14 วันทำการ

33. หากต้องการเปลี่ยนรูปในบัตรต้องทำอย่างไร ใช้เวลานานหรือไม่ และมีค่าใช้จ่ายไหม

ตอบ นักศึกษาสามารถติดต่อแจ้งความจำนงในการเปลี่ยนรูป โดยติดต่อสำนักงานทะเบียนเพื่อออกหนังสือรับรองการเป็นนักศึกษาแล้วนำไปติดต่อขอทำบัตรใหม่ที่ธนาคารกรุงเทพสาขา มจร. เสียค่าธรรมเนียม 100 บาท และสามารถติดต่อรับบัตรได้ทันทีที่ธนาคารกรุงเทพ สาขา มจร. สำหรับบุคลากร มจร. ติดต่อสำนักบริหารงานบุคคลเพื่อออกหนังสือรับรองการเป็นพนักงานแล้วนำไปติดต่อธนาคารกรุงเทพ สาขา มจร. เสียค่าธรรมเนียม 100 บาท สามารถติดต่อรับบัตรได้ทันทีที่ธนาคารกรุงเทพ สาขา มจร. ทั้งนี้ สำหรับนักศึกษาและบุคลากรของ มจร. ราชบุรี จะใช้เวลาดำเนินการ 7 - 14 วันทำการ

เกี่ยวกับบริการอื่นๆ

34. ทำไมต้องให้ร้านค้าใน มจร. มีบัญชี และใช้ QR Code ของธนาคารกรุงเทพ

ตอบ การจะเป็น Digital University อย่างสมบูรณ์ จำเป็นต้องมีข้อมูลจากการทำงาน เช่น ข้อมูลการขายของร้านค้า กลับมาเพื่อใช้ในการวิเคราะห์ในการคิดวิธีให้บริการหรือช่วยเหลือที่เหมาะสม ซึ่งข้อมูลตามตัวอย่างนี้ สามารถทำให้มหาวิทยาลัยสามารถบริหารจัดการร้านค้าให้เกิดประโยชน์ต่อประชาคมมจร. เพิ่มขึ้น สามารถวิเคราะห์ความหนาแน่นของการให้บริการได้ คิดวิธีการประมวลร้านค้าที่ร้านค้าก็อยู่ได้มหาวิทยาลัยก็ได้รับบริการที่ดี และกรณีที่ร้านค้ามีรายได้น้อยเราก็สามารถใช้พิจารณาเพื่อปรับค่าเช่าที่เหมาะสมได้ รวมทั้งเป็นการวางรากฐานที่จะให้บริการรูปแบบใหม่ในอนาคต ซึ่งในกรณีแบบนี้จำเป็นต้องมีสัญญาร่วมดำเนินการกับธนาคารและร้านค้าต้องมีบัญชีและ QR Code กับธนาคารที่เรามีสัญญาด้วยจึงจะสามารถได้ข้อมูลที่ต้องการนี้ เช่นเดียวกับมหาวิทยาลัยอื่นๆ ที่ดำเนินการเรื่อง Cashless Society ในประเทศไทย

35. แอปพลิเคชัน Bualuang M Banking และ M Wallet มีประโยชน์อย่างไรกับ ประชาคม มจร.

ตอบ บริการดังกล่าวเป็นความมุ่งมั่นของมหาวิทยาลัยในความพยายามตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ที่เปลี่ยนแปลงไปในปัจจุบัน ทำให้การใช้ชีวิตการทำงาน การเรียน และชีวิตประจำวันสะดวกสบายทันสมัยมากยิ่งขึ้น เข้าถึงเทคโนโลยีอันทันสมัย แอปพลิเคชันดังกล่าวข้างต้นเป็นหนึ่งในตัวอย่างของมาตรฐานการบริการของคนในยุคดิจิทัล ที่อำนวยความสะดวกในการทำธุรกรรมทางการเงินที่สะดวกและรวดเร็ว ในสังคมไร้เงินสด (Cashless Society) โดยความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยกับ ธนาคารกรุงเทพจะทำให้มหาวิทยาลัยมีความล้ำหน้า มุ่งไปสู่เป้าหมายของการเป็น Digital University ได้รวดเร็วยิ่งขึ้น

36. ธนาคารจะมีการนำเสนอผลิตภัณฑ์ หรือบริการทางการเงินเงื่อนไขพิเศษอื่นๆ สำหรับ มจร. หรือไม่

ตอบ ในอนาคตหากข้อเสนอดังกล่าวเป็นประโยชน์กับประชาคม มจร. และมีสิทธิพิเศษ ทางมหาวิทยาลัยจะพิจารณาสื่อสารกับประชาคมให้ทราบ ข้อมูล ณ ปัจจุบัน ผู้ถือบัตร KMUTT Mod D Card จะได้รับสิทธิพิเศษจากธนาคารกรุงเทพ ดังนี้

(1) สิทธิพิเศษสำหรับปีเฟิสต์ สมาร์ท ทีพีเอ็น ยูเนียนเพย์ รายละเอียดตามลิงก์

http://web.kmutt.ac.th/treasury/bbl/BBL_Benefits_9Oct2018.pdf

(2) สิทธิประโยชน์จาก Travel Mate Asia (Debit Cardholder-Classic Type) รายละเอียดตามลิงก์

<http://themecard.unionpayintl.com/travelcard/en/travelmateasia/uniqueness/attraction>

<http://themecard.unionpayintl.com/en/travelmateasia>

37. หากต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมสามารถติดต่อได้หรือไม่ และผ่านช่องทางใดบ้าง

ตอบ สามารถติดต่อ KMUTT Mod D Card Hotline ได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0-2470-9999 ในวันและเวลาทำการ หรือสามารถส่งอีเมลมาได้ที่ internalcomms@kmutt.ac.th